



Title :	รัฐฯ FTA ไทยไม่เสียเปรียบ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	นสพ. เมืองฯ วันที่ 1 ฉบับที่ 47
Date :	วันที่ 18-24 ตุลาคม 2547

### รัฐฯ FTA ไทยไม่เสียเปรียบ

นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “1 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีน บทเรียนการค้าเสรี” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และร่วมมือกันเพื่อให้การเจรจาจัดทำเสรีทางการค้าเดินหน้าไปอย่างมีเอกภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ การเปิดการค้าเสรีของไทย ว่าประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเมื่อปี 2537 โดยผ่านการอนุมัติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลกแล้ว มีพันธะจะต้องเปิดการค้าเสรีกับพหุภาคี แต่เนื่องจากการเจรจาแบบพหุภาคีในองค์การการค้าโลกดำเนินการล่าช้า ไม่คืบหน้า รัฐบาลจึงจับคู่ประเทศเจรจา ด้านศุลกากร และลดข้ออุปสรรคการค้าระหว่างกัน เป้าหมายประเทศที่จะเจรจายเป็นประเทศพัฒนา มีกำลังซื้อสูง ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น จีน อินเดียเปรู ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อขยายการส่งออก สร้างรายได้เข้าประเทศและสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าไปทำงานธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหารไทย สปา ร้านเสริมสวย พยาบาล อยู่ซ่อมรถ ซึ่งอาชีพที่คนไทยมีฝีมือทำได้ดี

พร้อมกับกล่าวอีกว่า การเปิดการค้าเสรีในสินค้าบางประเภท ย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบแน่นอน แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับประโยชน์ คนส่วนน้อยที่รับผลกระทบ รัฐบาลจะเข้าไปดูแลปรับเปลี่ยนอาชีพให้ เช่น เกษตรกร โดยจัดตั้งกองทุน 10,000 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือ และสิ่งที่รัฐบาลจะเร่งเดินหน้าทำต่อไปคือ พยายามสรุปการเจรจาการค้าเสรีให้ครอบคลุมทุกประเทศให้รวดเร็วที่สุด เพราะไม่มีการเปิดการค้าเสรีกับประเทศใดสมบูรณ์ที่สุด เช่น ออสเตรเลีย ได้ตลาดสินค้าบริการ อินเดียได้ประโยชน์สินค้าอุปโภคบริโภค จีนได้ประโยชน์สินค้าเกษตรผักผลไม้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวย้ำว่า ไม่ว่าจะเร่งเจรจาเปิดเสรีการค้าอย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตระหนักถึงอำนาจอธิปไตยและอำนาจอการต่อรองของประเทศ นายกรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องสำคัญ การเข้าสู่กระบวนการเจรจาการค้าเสรีใดก็ตาม ที่จะทำให้สูญเสียความเป็นประเทศ สูญเสียอธิปไตย สูญเสียอำนาจอการต่อรอง รัฐบาลจะไม่เข้าไปเจรจาหรือลงนาม โดยเด็ดขาด เพราะว่าถึงวันนี้ ที่ไทยยังไม่ลงนามเสรีทางการค้ากับประเทศใดเราก็ยังส่งออกได้อยู่ ซึ่งในปี 2547 คาดว่าจะส่งออกได้ 1 แสนล้านเหรียญ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งรายได้จากการส่งออก ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ

บุษรา คุ้มบุญ